

Số: 1017./ĐHHHVN-TĐKT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 8 năm 2022

Về việc đề cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Trường.

Vào hồi 14h00' ngày 15/8/2022, tại Phòng 2.1, Nhà A1, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trường đã họp và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 đối với cá nhân, tập thể thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Trên cơ sở tổng hợp đề nghị danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân của các đơn vị, ngày 08/8/2022 Nhà trường đã có công văn số 956/ĐHHHVN-TĐKT về việc đối chiếu danh sách đơn vị, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua năm học 2021-2022, trong đó có yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thông báo công văn đến từng cá nhân trong đơn vị để rà soát và phản hồi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, đồng thời báo cáo giải trình rõ đối với từng trường hợp cá nhân thiếu tiêu chuẩn mà đơn vị vẫn thực hiện bình xét, đề nghị danh hiệu để Hội đồng xem xét. Đa số các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc giải trình các trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.

Tuy nhiên, khi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng họp xét danh hiệu thi đua năm học đối với tập thể và cá nhân, vẫn còn một số đơn vị và cá nhân chưa sát sao trong việc rà soát, đối chiếu danh sách, dẫn đến tình trạng một số trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn chưa được giải trình rõ; chậm trễ trong việc giải trình đối với các cá nhân thiếu khối lượng giảng dạy hoặc khối lượng NCKH (Khoa Đóng tàu); thiếu trách nhiệm trong việc bình xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua đối với cá nhân không đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua từ đầu năm học 2021-2022 (Trường Cao đẳng VMU).

Hiệu trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần nghiêm túc triển khai theo các văn bản chỉ đạo và đề cao trách nhiệm trong mọi hoạt động nói chung, cũng như trong công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường nói riêng để các hoạt động của Trường được thực hiện đúng theo yêu cầu và kế hoạch đề ra. *tb*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TC-HC.



**PGS.TS. Phạm Xuân Dương**